



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
9 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, อินโฟเควสท์, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน เพราะมีประโยชน์กับประชาชน ซึ่งการประชุมสภา ในครั้งนี้จะได้พิจารณาทั้ง 95 มาตรา โดยเชื่อว่าทางคณะ กมธ.ยินดีที่จะรับฟัง รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เป็นความห่วงใยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การที่มีร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ก็เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี และให้เกิดประสิทธิภาพ หากร่างกฎหมายไม่ผ่าน สามารถใช้ประกาศของสร. ซึ่งเป็นกฎหมายอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สาธารณสุขกำกับอยู่แล้ว เหมือนที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวถึง กระแสข่าวนายกฯ สั่งการให้พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ พักרבกันจากประเด็นร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า ไม่มีรบกับใครที่ไหน ขณะนี้เป็นเรื่องของสภา โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง หากพิจารณาแล้วทุกคนมีเหตุผล สามารถใช้เอกสิทธิ์ในการลงคะแนน ซึ่ง กมธ. ยืนยันว่าเสนอกฎหมายให้ดีที่สุด ทั้งนี้ การประชุม ครม. ได้พบและพูดคุยกับนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ รมว.พาณิชย์ ก็ทักทายตามปกติ ไม่มีอะไรกัน เพราะเป็นเรื่องความเห็นที่ต่างกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ)

-นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ซึ่งกำลังเป็นประเด็นพิพาทระหว่างพรรคภูมิใจไทย กับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง เพราะเป็นร่างของสภา ที่ตั้ง กมธ.มาจากทุกพรรค หากสภาพิจารณาไม่ผ่านอาจต้องยุบสภาหรือลาออก ส่วนเรื่องการเอากลับไปเป็นยาเสพติด ขอให้ดูท่าทีของทั่วโลก UN เตรียมปลดกัญชาออกจากยาเสพติด ในสหรัฐฯ ประมาณ 45 รัฐ และแคนาดาปลดล็อกแล้ว เพราะเห็นคุณค่ากับกัญชาในประเทศไทย

2. one stop service กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์)

-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วย รมว.สร. เผยได้หารือกรมการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สป.สร. เพื่อบูรณาการทำงานให้ประชาชนได้รับการอนุญาตอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และมีฐานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตกัญชาอย่างเป็นระบบ โดยให้บริการในระบบ One stop Service ทั้งระบบออนไลน์ ผ่าน application และออนไลน์ รวมถึงเตรียมบูรณาการกับกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดหรือต้นกล้า เพื่อจะได้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ทราบแนวทางการดำเนินการอย่างถูกต้องภายใน 2 สัปดาห์

3. งานวิจัยกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, news1live)

-รศ.ดร.นพ.ปัทพงษ์ เกษสมบุรณ์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า งานวิจัยที่ระบุว่ากัญชาเป็นสาเหตุของโรคจิต ถูกโต้แย้งว่ามีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ บทเรียนจากนานาชาติ พบหลังแก้กฎหมายกัญชา สถิติคนเป็นโรคจิตมีจำนวนคงที่หรือมีแนวโน้มลดลง และปัญหาจากกัญชาสังเคราะห์ลดลง ข้อมูลประเทศไทยพบเช่นเดียวกัน ว่าความชุกของคนเป็นโรคจิตมีแนวโน้มลดลง และมาใช้บริการลดลง ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้กัญชาเกินขนาด และหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาสังเคราะห์




โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. เร่งเพิ่มน้ำยาตรวจสายพันธุ์ BQ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวหุ้น

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมวิทย์ฯ เร่งทำน้ำยาตรวจเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ BQ หลังไทยพบรายที่ 2 เดินทางกลับจากอิตาลี พร้อมสั่งติดตามเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ต่อเนื่อง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. เยียวยาผู้แพ้วัคซีน ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (workpointtoday, ch7) - สปสช. เปิดให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับการเยียวยากรณีแพ้วัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 65 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากรับวัคซีนโควิด 19 ครอบคลุมเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ทางการแพทย์ว่ามาจากการได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือไม่</p> <p>3. ปัญหาการลงข้อมูลฉีดวัคซีนเข้าระบบ ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์กรณีข้อสั่งการของ สธ. ที่ให้บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนพื้นฐานของเด็กในแอปฯ หมอพร้อมทำให้เกิดปัญหา เพราะวัคซีนกลุ่มนี้จะนัดฉีดที่ รพ.สต. แต่เดิม จนท.จะลงข้อมูลผ่านโปรแกรม JHCIS แล้ว สธ. ดึงข้อมูลมาใช้เพื่อทราบความครอบคลุมการฉีดวัคซีน แต่ปัจุบัน 2566 จนท. ต้องลงทั้ง JHCIS และแอปฯ หมอพร้อม เพิ่มภาระงานให้จนท. อีกปัญหาคือประชาชนในชนบทเข้าถึงแอปฯ หมอพร้อมยาก ขอให้ สธ. และ สปสช. รับฟังเสียงจากพื้นที่และพิจารณาทบทวนเรื่องนี้ให้รอบคอบ</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เกณฑ์หลักประกันสุขภาพปี 2566 ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สปสช., thebangkokinsight) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามหนังสือสำนักงบประมาณ ลงวันที่ 3 พ.ย. 2565 มีความเห็นโดยสรุปว่า มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 ที่ ครม.อนุมัติและเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณนั้น สำนักงบประมาณได้พิจารณาค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยคงวัตถุประสงค์ตามที่ สปสช.เสนอต่อ ครม. ทั้งนี้เมื่อ ครม.มีมติอนุมัติและเห็นชอบ จึงเป็นกรณีที่ ครม.มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการ ทั้งนี้ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณของ สปสช.สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนการจัดสรรค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จัดสรรให้จำนวน 66.286 ล้านบาท และเห็นชอบให้ลงนามในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	
<p>การประชุมเอเปค ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้นำผ้าคลุมไหล่ของสภาพสตรีทอสีฟ้าน้ำทะเล ลายพิชพรรณในธรรมชาติเป็นธีมสิ่งแวดล้อม และเนกไท เป็นผ้าไหมพื้นสีน้ำเงิน ลายช้าง มามอบให้คณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปสวมใส่ในงานกาลาดีนเนอร์</p>	
<p>กฐินพระราชทาน ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ ข่าวสด - นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ สธ. ปี 2565 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ที่วัดปริณายกวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 1,156,101.30 บาท</p>	
<p>วางกรอบอัตราหมอเหมาะสมภาระงาน ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, hfocus, news1live, sondhitalk, mcof) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงประเด็นรายการโทรทัศน์ระบุไม่สามารถติดต่อผู้บริหาร สธ.ได้ กรณีเหตุหมอมทะเลาะกับคนไข้ ว่า ผอ.รพ.เชียงใหม่ ได้ออกคำชี้แจงทันทีหลังเกิดเรื่อง ไม่มีการปกปิด โดยหลักมี 2 ส่วน คือ ส่วนพื้นที่ ผอ.รพ.ดำเนินการตรวจสอบอยู่และชี้แจง ไม่ใช่ไม่มีการดำเนินการเลย ส่วน สธ.ก็มีการดำเนินการตามนโยบายในเรื่องของบุคลากร กรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้ มี นพ.ทวีศิลป์ รองปลัด สธ.เป็นผู้ดูแล ทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ แพทยสภา ซึ่งดำเนินการมาตลอด ไม่ใช่เมื่อเกิดเรื่องแล้วจะมาทำ</p>	
<p>การถ่ายโอน รพ.สต. ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, acnews, thailandplus, thaigov) - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. เผย รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปอบจ.แล้วกว่า 2,100 แห่ง ใน 30 จังหวัด สสจ.และ อบจ. มีการประสานร่วมกันดูแลประชาชนดี ทำให้ไม่พบปัญหาการบริการ เช่นที่นครราชสีมา ย้ำ สสจ.ที่เหลือประสานความร่วมมือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กับ อบจ. ต่อเนื่อง ให้ประชาชนได้รับบริการไม่สะดุด พร้อมรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สำเร็จเป็นตัวอย่างพื้นที่อื่น ส่วนประเด็นที่เป็นปัญหาภาพรวม ส่วนกลางรับดำเนินการต่อ</p>	
<p>เทศกาลลอยกระทง 2565</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, เนชั่น, bangkokbiznews, springnews, pptvhd36, mcot, inn, thailandplus, ch7, thebangkokinsight, thaipbs, plewseengern, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนระวังอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ช่วงวันลอยกระทง ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะสำคัญต่างๆ ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่พบว่าได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด พร้อมแนะวิธีการป้องกันการบาดเจ็บ ดังนี้ 1.ไม่ควรให้เด็กจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟด้วยตนเอง 2. ออกห่างจากบริเวณที่จุด ประทัดหรือพลุ 3.สอนเด็กให้รู้ถึงอันตรายของพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ 4.ห้ามโยนพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟใส่ผู้อื่น 5.หากจุดแล้วไม่ติดไม่ควรจุดซ้ำ 6.หากจำเป็นต้องใช้ในงานพิธีควรจุดให้ห่างจากตัวประมาณ 1 ช่วงแขน ควรจุดในที่โล่งไม่จุดใกล้ วัตถุไวไฟ ใบไม้แห้งอาคารบ้านเรือน และไม่ควรจุดครั้งละจำนวนมาก 7.ห้ามเก็บไว้ในกระเป่าเสื้อ กางเกง หรือที่มีอากาศร้อน เพราะอาจระเบิดได้ 8.ควรเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้ๆ ไว้ใช้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, prd, acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สบส. ชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติ “มาด้วยกันลอยด้วยกัน 1 กระทง” ด้วยหลักสุขบัญญัติ มีสติไม่ประมาท งดเหล้าป้องกันการทะเลาะวิวาท ป้องกันอุบัติเหตุ เลี่ยงเล่นพลุ และระวังพลัดตกน้ำ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ไทยรัฐ, amarintv, mcot, thebangkokinsight, changmai-news, tnn)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะกระทงที่ทำจากโฟมใช้ระยะเวลาย่อยสลายกว่า 1,000 ปี และลดปริมาณขยะด้วยการลดจำนวนกระทงเหลือ 1 กระทง 1 ครอบครัว 1 กลุ่มเพื่อน เลือกสถานที่ลอยกระทงที่มีเจ้าหน้าที่เก็บและเป็นแหล่งน้ำปิด ไม่ลอยในแม่น้ำลำคลอง เพื่อไม่ให้วัสดุต่างๆ ลอยลงสู่แม่น้ำ พร้อมเตือนจุดประทัดอันตราย อาจทำให้หูตึงชั่วคราว หากได้ยินติดต่อกันเป็นเวลานานอาจหูตึงถาวร ขอความร่วมมือผู้เตรียมจัดงานเทศกาลลอยกระทง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย</p>	
<p>มือเข้าสำคัญ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., nation, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, มติชน, bangkokbiznews, inn, hfocus, thereporters, mcot)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยเด็กนักเรียนที่ไม่ได้กินอาหารเช้า เสี่ยงน้ำตาลในเลือดต่ำ ร่างกายอ่อนเพลีย อาจกระทบต่อการเรียนและสุขภาพได้ กรมอนามัยแนะนำ 5 เมนูอาหารเช้า เต็มพลังสมอง ทำง่าย รวดเร็ว และครบหมู่ คือ 1 ข้าวกล้อง พักทองผัดไข่ และแตงโม 2 ข้าวสวย ต้มเลือดหมู และส้ม 3 แขนงวิชมนมปังโฮลวีททูน่า สลัดไข่ 4 โจ๊กหมูสับใส่ไข่ นม 5 ข้าวผัดไก่ ต้มจืดไข่น้ำสาหร่าย และแอปเปิล เพื่อให้เด็กได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และช่วยให้มีสมาธิการเรียน</p>	
<p>โรคมะเร็งปอด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thainewsonline, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.วีรุฒ อิมสารณย์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งปอดถือเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ระยะแรกมักจะไม่มีอาการ แต่เมื่อโรครุนแรงขึ้นก็จะมีอาการแต่ก็มักไม่จำเพาะ จึงอาจทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ล่าช้า ทำให้โรคลุกลามหรือแพร่กระจายไปมาก ส่งผลให้การรักษามีผลไม่ดีเท่าที่ควร และมีโอกาสการรักษาหายจากโรคน้อย การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคลงได้ แต่หากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์</p>	
<p>แนะหลังตัดต้นกล้วยทำกระทง ให้เก็บปลีกล้วยไว้กินบำรุงร่างกาย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., tnn, thailandplus, pattayamail, Chiangmai-mail, prd)</p> <p>- นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กระทงส่วนใหญ่มักทำมาจากต้นกล้วยและใบตอง ซึ่งต้นกล้วยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการทำกระทงแล้ว ปลีกล้วยเป็นแหล่งอาหารสำคัญ ได้แก่ แคลเซียม ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ช่วยบำรุงโลหิตคุณแม่หลังคลอด และมีสารซาโปนินและแทนนิน เพิ่มระดับฮอร์โมนโปรแลคติน ในทางการแพทย์แผนไทย ปลีกล้วยมีสรรพคุณทางยา กระตุ้นต่อมน้ำนมให้มีการสร้างน้ำนมของแม่หลังคลอด ช่วยบำรุงโลหิต และยังสามารถเป็นส่วนประกอบอาหารในหลายเมนู เช่น ต้มยำหัวปลี แกงเลียงหัวปลี ยำหัวปลี หมกหัวปลี เป็นต้น</p>	
<p>อย. สั่งงดผลิต-เรียกคืน ยาจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนั่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, อปท.นิวส์, mcot)</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ได้สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จิวเจิ้งปูเซินเจียวหนั่ง เลขทะเบียนที่ G 298/49 รุ่นการผลิตที่ 21.A11.01 วันที่ผลิต 18.08.21 วันที่หมดอายุ 18.08.23 ซึ่งฉลากระบุผลิตโดย บริษัท จงไท้เจี้ยน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หมิงเอี้ยว (กรู๊ป) จำกัด เลขที่ 30/103 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 จากการตรวจสอบกับบริษัทฯ พบว่าไม่ได้มีการผลิตรุ่นดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม และเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. หรือสสจ.ทุกจังหวัด ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ จิวเจิ้งปูเซินเจียวหนิง เลขทะเบียนที่ G298/49 รุ่นการผลิตที่ 21.A11.01 วันที่ผลิต 19.08.21 วันที่หมดอายุ 19.08.23 ที่ก่อนหน้ามีการตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบัน Tadalafil ทางอย.ได้สั่งบริษัทฯ งดผลิตและเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดแล้ว</p>	
<p>ทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, workpointtoday, mono news, Ch7)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และพล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ. ธรากร เลิศพรเจริญ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงผลกวาดล้างจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตและขายยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ หลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายต้องสงสัยใน จ. นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต รวม 11 จุด ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 3 ราย ในความผิดฐาน ร่วมกันผลิตและจำหน่ายยาปลอม และ ร่วมกันผลิตและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องมากกว่า 80 รายการ มูลค่า 70 ล้านบาท</p>	
<p>เปิดพิศดารค่างคว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, pptvhd36, mcot, thebangkokinsight, newtv)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ค่างควเป็นสัตว์ป่า ปกติมีโซนาร์ในตัว เป็นสัตว์ที่บินสูง ไม่น่าที่จะจับมารับประทานได้ง่าย ถ้าจับได้ง่ายหรือตกลงพื้นแสดงว่าอาจเป็นโรค การติดเชื้อจากค่างควไม่ได้ติดเชื้อจากรับประทาน เพราะการปรุงสุกเชื้อตายหมด แต่เป็นการติดเชื้อระหว่างปรุง เพราะต้องจับถอนขน สัมผัสสารคัดหลั่ง เสี่ยงได้รับเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรีย โดยเชื้อไวรัสอันดับที่ 1 ที่พบในค่างคว ได้แก่ นิปาห์ไวรัส ซึ่งเคยพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในประเทศมาเลเซีย จึงไม่ควรรับประทาน อีกทั้งมูลค่างควก็ทำให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้</p> <p>- ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า การนำสัตว์แปลกมารับประทานมีอันตราย โดยสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเป็นแหล่งรังโรคที่มนุษย์ยังไม่เคยสัมผัส โดยเฉพาะค่างควที่มีไวรัสมาก เช่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอีโบล่า ไวรัสนิปาห์ที่ทำให้เกิดโรคไขสมองอักเสบ ไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 และอีกหลายตัว ดังนั้นไม่ควรสัมผัสกับค่างคว เพราะสัตว์รังโรคมักไม่แสดงอาการป่วย จึงไม่แนะนำให้กินสัตว์ป่าทุกชนิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพงหอมแล็บแพนด้า เตือนการรับประทานค่างคว เสี่ยงอันตรายมาก เพราะมีไวรัส เชื้อโรครวมกว่า 60 ชนิด ต่อให้กินสุก แต่ขั้นตอนการจับค่างควและชำแหละจะทำให้มนุษย์ติดโรคและแพร่ไปสู่คนอื่นได้</p>	
<p>เตือนกินหมูดิบเสี่ยงโรคหูดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, Topnews, amarin, Ch7)</p> <p>- นางเบญจมาศ อุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคหูดับ เกิดจากการกินหมูดิบ หรือเลือดหมูสุกๆ ดิบๆ ที่มีเชื้อสเตปโตค็อกคัส ซูอิส ปนเปื้อนอยู่ นอกจากกินหมูดิบแล้ว เชื้อนี้ยังสามารถเข้าทางบาดแผล หรือรอยถลอก รอยขีดข่วนตามร่างกาย หรือเข้าทางเยื่อぶตาได้ สคร.9 นครราชสีมา เตือนผู้ที่ชอบกินหมูดิบ เช่น ลาบเลือดดิบ เนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ หลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะในช่วงนี้ม้งานเลี้ยง งานบุญต่างๆ มีการนำเนื้อหมูมาประกอบอาหารเลี้ยงคนในงาน อาจทำให้ผู้ที่กินเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ ติดเชื้อนี้ได้ ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการได้ยิน จนถึงขั้นหูหนวกถาวร ข้ออักเสบ เนื้อเยื่อไตผิวหนังติดเชื้อ และอาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิต</p>	
<p>ศูนย์วิจัยภาวะต่อต่อโบทูลินัมที่อกชิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, Spingnews)</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ศิริราช” เปิดตัวศูนย์วิจัยภาวะต่อต่อโบทูลินัมที่อกชินแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ “สายปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อโ” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัครมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ.ดร.นพ.ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล อ.พญ.ยุวดี พิทักษ์ปฐพี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ ภญ.กิตติวรรณ รัตนจันทร์ ผู้บริหารสูงสุดบริษัท เมิร์ซ เอสเซติกส์ ประเทศไทย</p>	